



นโยบายรางวัลท่องเที่ยวเจเนสส์

ทั่วโลก

เจเนสส์ภาคภูมิใจที่ได้นำเสนอโอกาสพิเศษเพื่อพิชิตรางวัลท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิต!

เราได้นำเสนอโปรแกรมหลายระดับรางวัลเพื่อให้อัตโนมัติจำหน่ายมีโอกาสเลือกเป้าหมายและทำงานเพื่อพิชิตรางวัล a)

ทริปสำหรับหนึ่งท่านในห้องพักร่วมกับผู้พิชิตเป้าหมายอีกท่านหนึ่ง หรือ

b) ทริปสำหรับสองท่านในห้องพักส่วนตัว

นอกจากนี้เรายังได้นำเสนอบัตรกำนัลตั๋วเครื่องบินในหลายระดับรางวัล เราขอเชิญชวนให้ตัวแทนจำหน่ายเจเนสส์ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดจากโอกาสสุดเร้าใจนี้เพื่อสร้างความทรงจำสุดประทับใจกับการท่องเที่ยวเจเนสส์

แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมทริป

ผู้พิชิตเป้าหมายรางวัลท่องเที่ยวในระดับต่ำกว่า Diamond Director ทุกตำแหน่งมีสิทธิเข้าร่วมทริปรางวัลท่องเที่ยวหนึ่งรางวัลในภูมิภาคที่สมัครไว้เท่านั้นโดยเจเนสส์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ตามโปรแกรมของทริปนั้น ๆ สำหรับผู้พิชิตเป้าหมายที่มีตำแหน่ง Diamond Director ขึ้นไปก่อนสิ้นสุดระยะเวลาโปรแกรม

มีสิทธิเลือกเข้าร่วมทริปรางวัลท่องเที่ยวในภูมิภาคโดยเจเนสส์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ตามโปรแกรมของทริปนั้น ๆ

ตำแหน่งสูงสุดหมายถึงตำแหน่งสูงสุดที่เคยทำคุณสมบัตินี้ได้

ตำแหน่งชั่วคราวที่ได้จากการสั่งซื้อแพคเกจโปรแกรมและโปรแกรมพิเศษต่าง ๆ ไม่ถือเป็นตำแหน่งที่ทำคุณสมบัตินี้ได้

การยืนยัน RSVP

ผู้พิชิตเป้าหมายต้อง RSVP

ยืนยันร่วมเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคตามประเทศที่สมัครไว้

โดยยืนยันผ่านทางระบบ RSVP ออนไลน์ใน Joffice™

ภายในวันที่ระบุในข้อมูลทริป & คำถามที่พบบ่อย

ซึ่งเกี่ยวข้องกับทริปในภูมิภาคของพวกเขา มิฉะนั้นจะไม่รับประกันว่าจะมีห้องพักว่าง หมายเหตุ: หากคุณไม่ยืนยัน RSVP

และไปปรากฏตัวที่จุดหมายหรือไปปรากฏตัวพร้อมผู้ติดตามที่ไม่ได้รับการอนุมัติก่อน

เราไม่รับประกันว่าจะมีบริการรับส่งสนามบินหรือห้องพักไว้รองรับคุณ หากเราสามารถรองรับคุณได้

คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มสำหรับผู้ติดตามตามอัตราที่กำหนดไว้ในเอกสารข้อมูลการเดินทาง & คำถามที่พบบ่อย สำหรับทริปนั้น

บัตรกำนัลตั๋วเครื่องบิน

เมื่อยืนยัน RSVP ผ่านทางระบบลงทะเบียนออนไลน์แล้ว

ผู้พิชิตรางวัลท่องเที่ยวจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจองตั๋วเครื่องบินไปกลับด้วยตนเอง คุณจะได้รับเงินตามมูลค่าในใบเสร็จของหน้าตั๋ว แต่ไม่เกินจำนวนมูลค่ารางวัลตั๋วเครื่องบินที่พิชิตได้

โปรดทราบว่าใบเสร็จจะต้องระบุกำหนดการเดินทางของเที่ยวบินในการขอรับเงินค่าตั๋วเครื่องบินคุณต้องทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ มิฉะนั้นท่านจะไม่สามารถเบิกเงินได้

- คุณต้องเช็คอินที่โต๊ะลงทะเบียนท่องเที่ยวเจเนสส์เมื่อมาถึงโรงแรมจุดหมายการเดินทางเพื่อมีสิทธิได้รับเงินค่าตั๋วเครื่องบิน
 - คุณต้องอัปโหลดใบเสร็จค่าตั๋วเครื่องบินในหมวด "Uploads" ใน Joffice ไม่เกิน 14 วันหลังจากเดินทางกลับจากทริปของคุณ
- ใบเสร็จค่าตั๋วเครื่องบินต้องแสดงกำหนดการเดินทางและจุดหมายการเดินทางและวันที่ที่สอดคล้องกัน หากส่งเอกสารเกินกำหนดเวลา 14 วันหลังจากวันสุดท้ายของทริปจะไม่สามารถขอรับเงินค่าตั๋วเครื่องบินได้

บริษัทจะจ่ายเงินค่าตั๋วเครื่องบินให้ 30 วันหลังจากสิ้นสุดการเดินทางหลังจากที่คุณได้อัปโหลดใบเสร็จในหมวด "Uploads" ของ Joffice เรียบร้อยแล้ว

โรงแรมที่พัก

บริษัทจะจัดเตรียมห้องพักมาตรฐานให้สำหรับผู้พิชิตรางวัลท่องเที่ยวทุกท่าน ผู้พิชิต "รางวัลท่องเที่ยวสำหรับสองท่าน"

จะได้รับห้องพักสำหรับพักคู่โดยพักร่วมกับรหัสคู่หรือคู่สมรส

และผู้ติดตามนั้นต้องไม่เป็นตัวแทนจำหน่ายเจเนสส์ในรหัสอื่น

ผู้พิชิตรางวัลท่องเที่ยวทุกตำแหน่งที่ได้ "รางวัลท่องเที่ยวหนึ่งท่าน"

บริษัทจะจัดเตียงเดี่ยวให้ในห้องพักร่วม

และท่านสามารถแจ้งความประสงค์ว่าต้องการพักร่วมห้องกับท่านใด

โดยทั้งสองท่านต้องแจ้งมาที่เจเนสส์ก่อนเปิดระบบ RSVP

โปรดส่งอีเมลแจ้งชื่อผู้พักร่วมห้องมาที่ Incentives@JeunesseHQ.com

และโปรดแจ้งความประสงค์ผ่านทางระบบ RSVP ออนไลน์ใน Joffice

หากไม่ได้แจ้งชื่อผู้พักร่วมห้อง ผู้พิชิตเป้าหมาย "รางวัลท่องเที่ยวหนึ่งท่าน"

ทุกตำแหน่งจะถูกจับคู่ห้องพักกับผู้พิชิตเป้าหมาย "รางวัลท่องเที่ยวหนึ่งท่าน" อีกหนึ่งท่านที่มีเพศเดียวกัน

รถรับส่งสนามบิน

หากเป็นไปได้บริษัทจะจัดเตรียมรถรับส่งให้กับผู้พิชิตรางวัลท่องเที่ยวจากสนามบินไปโรงแรม

และจากโรงแรมไปสนามบินตามวันเวลาเดินทางมาถึงและเดินทางกลับที่

กำหนดไว้ในข้อมูลทริป & คำถามที่พบบ่อย

ผู้ที่มาถึงก่อนหรือพำนักอยู่ต่อหลังจากวันที่กำหนดเป็นผู้รับผิดชอบในการเดินทางเอง

เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีรถรับส่งต้องมีกรแจ้งข้อมูลเที่ยวบินที่ถูกต้องมาที่เจเนสส์ผ่านทางระบบ RSVP

หรือฝ่ายบริการลูกค้าในประเทศของท่านไม่เกินวันหมดเขตที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลการเดินทาง & คำถามที่พบบ่อย

โปรดทราบว่า **ไม่รับประกัน**ว่าจะมีรถรับส่งให้ในทุกเที่ยวบิน

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูในคำถามที่พบบ่อยใน Joffice หรือที่

*ในบางกรณีอาจไม่มีรถรับส่งสนามบินรวมอยู่ในรายการ
โปรดดูข้อมูลอ้างอิงได้ในเอกสารข้อมูลการเดินทาง &
คำถามที่พบบ่อยเพื่อยืนยันว่ามีรถรับส่งบริการหรือไม่

อาหาร

เราตั้งใจที่จะจัดเตรียมมื้ออาหารส่วนใหญ่ให้กับตัวแทนจำหน่ายในทริป
รางวัลท่องเที่ยวเจเนซิส
แต่อย่างไรก็ดีขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป
อาหารมื้อใดที่จัดให้จะแจ้งให้ทราบในโปรแกรมการเดินทางล่าสุด
เราขอแนะนำให้คุณเตรียมเงินสดหรือการจ่ายเงินในรูปแบบอื่นเตรียมไว้ส
หรับมื้อที่ไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรม

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม & ความเสียหายของโรงแรม

บริษัทไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในระหว่างการพักของท่านและเจเนซิสถูกเรียกเก็บเงินหลังจากการพัก (ห้องพักเสียหาย, ค่าสูบบุหรี่, ฯลฯ) เจเนซิสจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปที่ Wallet ของตัวแทนจำหน่าย

กิจกรรม

เราอยากให้คุณทำความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวสุดมหัศจรรย์นี้ ดังนั้นเราจึงได้จัดเตรียมกิจกรรมบางอย่างไว้ให้ และคุณยังมีเวลาว่างสำหรับการดื่มด่ำ, ค้นพบ, สำรวจด้วยตัวคุณเอง เราคาดหวังให้ผู้เข้าร่วมทริปได้เข้าร่วมกิจกรรมตามตารางที่กำหนดไว้

เงินสดเชย

ไม่มีเงินสดเชยใดๆ สำหรับผู้ไม่เข้าร่วมทริป

การโอนรางวัลท่องเที่ยว

ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท

คุณอาจโอนรางวัลท่องเที่ยวเจเนซิสที่คุณพิชิตได้และบัตรกำนัลตัวเครื่องบินไปให้ตัวแทนจำหน่ายเจเนซิสรายอื่นได้

ค่าธรรมเนียมในการโอนรางวัลคือ \$500 USD

ต้องชำระค่าธรรมเนียมนี้ผ่าน Wallet

หรือบัตรเครดิตทันทีที่ได้รับอนุมัติ

ต้องยื่นคำร้องขอโอนรางวัลและดำเนินการให้เสร็จสิ้น 30

วันก่อนวันเดินทางอย่างเป็นทางการ

โปรดทราบว่าในบางกรณีอาจไม่สามารถโอนรางวัลท่องเที่ยวได้

โปรดดูเอกสารข้อมูลการเดินทาง & คำถามที่พบบ่อยสำหรับ

ทริปของท่านเพื่อยืนยัน

การแจ้งภาษี

ค่าห้องพัก, อาหาร, ของขวัญ, รางวัลและกิจกรรมต่าง ๆ

จะถูกรายงานเป็นรายได้ที่สามารถหักภาษีได้ตามที่กำหนดโดยกฎหมายภาษี ในกรณีที่ได้รับอนุมัติการโอนรางวัลท่องเที่ยว

ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการโอนทริปจะเป็นผู้ถูกรายงานรายได้ตามที่กฎหมายกำหนด

การยกเลิก & การไม่ปรากฏตัว

เจเนซิสต้องได้รับค่าแจ้งการยกเลิกเข้าร่วมทริปรางวัลท่องเที่ยวไม่เกิน

30 วันปฏิทินก่อนวันเริ่มเดินทางอย่างเป็นทางการ

ผู้พิชิตรางวัลท่องเที่ยวที่แจ้งยกเลิกหลังวันดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเงินค่า

ยกเลิกเป็นเงิน \$2,000 USD เหยียญสหรัฐต่อคนโดยหักผ่าน Wallet

หากมีเงินใน Wallet ไม่พอสำหรับการหักเงินในครั้งเดียว

บริษัทจะหักเงินตามจำนวนที่มีอยู่จนกระทั่งได้เงินครบเต็มจำนวน

หากคุณยืนยันเข้าร่วมทริปแต่ไม่มาปรากฏตัว

บริษัทจะดำเนินการเช่นเดียวกันและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการไม่มาปรากฏตัวตามจำนวนที่ระบุไว้ข้างต้นไปที่ Wallet ของคุณทันที

อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่พนักงาน

ขอแนะนำให้คุณยืนยัน RSVP และทำเรื่องร้องขอพิเศษใด ๆ

เกี่ยวกับผู้ติดตามก่อนวันหมดเขตที่กำหนดไว้ในเอกสารข้อมูลการเดินทาง

& คำถามที่พบบ่อยสำหรับทริปในภูมิภาคของคุณ

หากจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากกำหนดเวลาที่ได้รับการอนุมัติ

และ/หรือที่พนักงานที่จัดเช็คอินท่องเที่ยวเจเนซิส

จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในหมวดต่อไปนี้*

- การเปลี่ยนชื่อผู้ติดตาม: \$100 USD การเปลี่ยนชื่อผู้ติดตาม

(ชื่อตัวแทนจำหน่ายหลักยังคงเหมือนเดิมและมีแค่ผู้ติดตามเท่านั้นที่เปลี่ยน)

สำหรับผู้พิชิตรางวัลท่องเที่ยวสำหรับสองคนที่มาเปลี่ยนชื่อพนักงาน (ทั้งสองคนพักในห้องเดียวกัน)

- เปลี่ยนผู้พักร่วมห้อง: \$100 USD เปลี่ยนผู้พักร่วมห้องที่พนักงานผู้พักร่วมห้องสลับกับผู้พักร่วมห้องอีกท่านหนึ่ง (ขึ้นอยู่กับห้องว่าง)
- โอนรางวัลท่องเที่ยว: \$500 USD

ตัวแทนจำหน่ายโอนรางวัลท่องเที่ยวที่พิชิตได้ให้กับตัวแทนจำหน่ายอีกท่านหนึ่ง

- การเพิ่มผู้ติดตามที่พนักงาน: \$500 USD

การเพิ่มผู้ติดตาม ได้แก่ ทารก, เด็ก, หรือใครก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ RSVP ในห้องพักเดียวกัน (หากต้องมีห้องพักเพิ่ม จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดไม่สามารถขอเงินคืนได้และไม่สามารถโอนได้ โดยขึ้นอยู่กับห้องว่างและการอนุมัติล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดขึ้นอยู่กับห้องว่างและการรองรับของทัวร์

ดังนั้นขอแนะนำให้คุณยืนยัน RSVP

ตรงเวลาและอย่าลืมแจ้งให้เจเนซิสทราบถึงการเปลี่ยนแปลงภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลการเดินทาง & คำถามที่พบบ่อย

**อัตราค่าธรรมเนียมไม่ได้รับประกันว่าจะมีห้องพักให้หรืออนุมัติให้ที่พนักงาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหมวด "นโยบายการซื้อให้ผู้ติดตาม"*

ความรับผิดชอบของตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายต้องแอดทิฟและอยู่ในระเบียบปฏิบัติตั้งแต่วันที่ทำการสมัคร

จนถึงวันที่ออกเดินทางจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมโปรแกรม "แอดทิฟ"

หมายความว่านักธุรกิจต้องมียอด 60 PV

ต่อเดือนหากไม่มียอดแอดทิฟตามที่กำหนดบริษัทจะเพิกถอนรางวัลท่องเที่ยวและบัตรกำนัลตัวเครื่องบินที่ท่านพิชิตได้

ผู้พิชิตเป้าหมายเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าหนังสือเดินทางยังใช้ได้และมีวันหมดอายุไม่น้อยกว่าหกเดือนหลังจากวันเดินทางสิ้นสุดลง

และรวมถึงวีซ่าเข้าประเทศ

การได้รับผลประโยชน์ในรางวัลท่องเที่ยวดังกล่าวจะถูกระงับหากมีการละเมิดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในหมวดที่ 6

นโยบายซื้อให้ผู้ติดตาม

หากมีที่ว่าง เราอนุญาตให้ตัวแทนจำหน่ายพาผู้ติดตามไปร่วมทริปเพิ่มได้ อาทิเช่น สมาชิกในครอบครัวหรือคู่สมรส

ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นลำดับในการพิจารณาอนุมัติสำหรับผู้ติดตาม

1. ผู้พิชิต "รางวัลท่องเที่ยวหนึ่งท่าน" หรือ "รางวัลท่องเที่ยวสองท่าน" จะได้รับอนุญาตให้พารหัสคู่หรือคู่สมรสไปเป็นผู้ติดตามร่วมเดินทางไปตามลำดับด้านล่าง และขึ้นอยู่กับจำนวนห้องที่ว่าง:
 - (a) มูลค่ารวมของรางวัลท่องเที่ยวที่พิชิตได้
 - (b) ตำแหน่ง
2. ผู้พิชิตรางวัลท่องเที่ยวต้องแจ้งให้เจเนซิสทราบว่าพาผู้ติดตามไปด้วยก่อนวันสุดท้ายของวันหมดเขต RSVP สำหรับการท่องเที่ยวในภูมิภาคของพวกเขาตามที่กำหนดไว้ในเอกสารข้อมูลการเดินทาง & คำถามที่พบบ่อย โดยส่งอีเมลล์แจ้งมาที่ Incentives@JeunesseHQ.com และผ่านระบบ RSVP ออนไลน์ใน Joffice™ เจ้าหน้าที่เจเนซิสจะติดต่อท่านภายใน 14 วันหลังจากท่านแจ้งความประสงค์ และหากคำร้องนั้นได้รับการอนุมัติ
3. ผู้พิชิตรางวัลท่องเที่ยวที่ขอพาผู้ติดตามมาด้วยและได้รับการอนุมัติโดยเจเนซิสแล้ว เป็นผู้รับผิดชอบในการจองตัวเครื่องบินและค่าใช้จ่ายของผู้ติดตามเอง

- หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับผู้ติดตาม
ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เจอนเนสส์ล่วงหน้าสำหรับค่าห้องพัก,
ค่าอาหาร, กิจกรรมที่วางไว้ และค่ารถในระหว่างเดินทางร่วมทริป
4. ผู้ติดตามอาจเป็นตัวแทนจำหน่ายเจอนเนสส์
อย่างไรก็ดีหากผู้ติดตามไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายเจอนเนสส์และผู้เป็นเจ้าของบัญชีไม่สามารถเข้าร่วมทริปได้
ผู้ติดตามก็ไม่สามารถเข้าร่วมทริปได้
 5. ผู้ติดตามอาจเป็นเด็กก็ได้

นโยบายเหล่านี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า